

โวยเอทีเอ็มมีน้อย กดเงินบัตรคนจน

ส.ส.เพื่อไทย แนะรัฐบาลเลิกแจก
เงิน ชี้ไม่ตอบโจทย์ ♦ อ่านต่อหน้า 13

บัตรคนจน □ ต่อจากหน้า 1

กระดุ้นเศรษฐกิจ เสนอชิงข้าราชการเกษียณ
ช่วยเปิดศูนย์อบรมอาชีพสร้างรายได้ดีกว่า ด้าน
รองโฆษกพลพรรคประชาธิปัตย์ ชัดมือมีดจ้องโจมตี
คนได้เงินจางไม่จริง ยันมีระบบตรวจสอบเคร่ง
ครัด วอนฝ่ายค้านเปิดใจกว้าง ไม่ใช่สลัดหน้า
กันออกมาตำราวัน ขณะที่ทั่วประเทศยังแห่
กดเงินแถวยาวเหยียด ชาวบ้าน อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลำภู บ่นทั้งอำเภอมีตู้เอทีเอ็มจุด
เดียว ทำเดินทางไกล 50 กม. มารอคิวนานนับ
ชั่วโมง วอนเพิ่มจำนวนด่วน

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. นายธนกร วังบุญคง
ชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า
ขณะนี้ผู้ไม่หวังดีกับรัฐบาล เรื่องมาตรการ
กระดุ้นเศรษฐกิจ 3.16 แสนล้านบาท โดย
เฉพาะการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ นำข้อมูลเท็จไปลงโจมตีใน
สื่อสังคมออนไลน์ว่า คนที่ได้เงินไม่ได้จริง
นั้นไม่เป็นความจริง เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเคร่งครัด
การลงทะเบียนมีการบูรณาการความร่วมมือ
26 หน่วยงาน และมีการตรวจสอบหลังปิดลง
ทะเบียน ใช้ฐานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของแต่ละหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบด้วยเลข
บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ได้แก่ กรม
การปกครอง กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง
กรมที่ดิน ธนาคารเอกชน 15 แห่ง และธนาคาร
แห่งประเทศไทย

นายธนกร กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่บอก
ว่า คนไทยยังไม่ทราบรายละเอียดมาตรการ
กระดุ้นเศรษฐกิจนั้น ขณะนี้รัฐบาลได้สั่งการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์
ให้ชาวบ้านได้รับรู้ในทุกมิติ มั่นใจว่า
จะช่วยประคองเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโลกได้ เพราะรัฐบาลช่วยอย่างตรงจุด
ทั้งนี้ อยากให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าใจเจตนา
บริสุทธิ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ที่อยากช่วยเหลือชาวบ้าน ไม่ใช่สลัด
หน้าออกมาตำรา หรือค้านอย่างเดียว โดยไม่

สนใจความเดือดร้อนของประชาชน อยากเห็น
การร่วมกันทำงานมากกว่า และอยากให้พรรค
ฝ่ายค้านเปิดใจให้กว้าง

ด้าน นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก
พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตอนนี้นั้นรายได้น้อยเพิ่ม
ขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเข้าสู่สังคมสูงวัย รัฐไม่มี
สวัสดิการรองรับ แต่เลือกวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในระยะยาวคือ การให้เงินไปซื้อปลา
แต่ไม่สอนวิธีการจับปลา หากรัฐงบประมาณ
ที่จะแจกเงินเพื่อการท่องเที่ยว มาสนับสนุน
โรงเรียนที่ใกล้จะร้างมาเปิดเป็นสถาบันอบรมส่ง
เสริมอาชีพ โครมโรงเรียนมีเงินเดือนให้ จบไปมีเงิน
ทุนสำหรับทำธุรกิจ โดยโรงเรียนในชุมชนมีเยอะ
มาก น่าจะเรียกระดมข้าราชการปลดเกษียณมา
ช่วยกันให้ความรู้กับประชาชนดีกว่า เลิกการแจก
เงิน เปลี่ยนวิธีคิดทำแบบที่สร้างสรรคดีกว่า

นายนิยม กล่าวอีกว่า อยากให้รัฐบาล
จัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัด
อบรมเสริมความรู้ให้เกษตรกร หรือประชาชน
ที่สนใจ เช่น อบรมนวดแผนไทย อบรมด้าน
การท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หรือพัฒนา
องค์ความรู้ด้านอื่นเพื่อเสริมอาวุธทางปัญญาให้
กับเกษตรกร จะได้ประโยชน์มากกว่าการแจก
เงินแน่นอน พร้อมขอเสนอแนะไปยังนายก
รัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของ
รัฐบาลว่า วิธีนี้จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดีกว่า
วิธีของรัฐบาลแน่นอน เพราะการแจกเงินไม่
ตอบโจทย์และไม่ช่วยในการกระดุ้นเศรษฐกิจ

ส่วนบรรยากาศการกดเงินจากบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
นั้น ที่ธนาคารกรุงไทย สาขา อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลำภู มีประชาชนทั้งในและนอก
พื้นที่มารอเข้าแถวรอคิวกดเงินยาวเหยียดทั้ง 2
ตู้ เนื่องจากทั้งอำเภอมีเพียงแห่งเดียว ทำให้
ชาวบ้านต้องเดินทางไกลกว่า 50 กม. มารอคิว
นานอีกกว่า 1 ชม.กว่าจะได้กดเงิน จึงพากัน
วอนขอให้เพิ่มจำนวนตู้เอทีเอ็มมากขึ้น โดย
นายอภิชาติ มະณีกันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาดัง

กล่าว ระบุว่า เคยรายงานปัญหาให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบ น่าจะเข้ามาติดตั้งเร็ว ๆ นี้ แต่
ปัจจุบันการทำธุรกรรมกับธนาคารเปลี่ยนไป
เป็นโอนเงินผ่านมือถือกันมากขึ้น ความจำเป็น
ในการใช้ตู้เอทีเอ็มก็ลดลง ช่วงนี้หากไม่มีความ
จำเป็นต้องใช้เงิน ยังไม่ต้องรีบมากก็ได้
รัฐบาลไม่ยึดเงินคืน

ส่วนที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มี
กลุ่มผู้สูงอายุไปกดเงิน 500 บาท ตามตู้เอทีเอ็ม
ของธนาคารกรุงไทย สาขาต่าง ๆ ในจังหวัดกัน
อย่างคึกคัก โดยนางยุพา มิตรสุข อายุ 67 ปี ชาว
อ.หาดใหญ่ กล่าวว่า ดีใจมาก ก่อนหน้านี้ก็กด
มาแล้ว 500 บาท และในวันนี้ก็ได้รับอีก 500
บาท เงินที่ได้จะนำไปใช้จ่ายในครอบครัว
ขอบคุณรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้
มีรายได้น้อย เพราะเงิน 500 บาท นั้นมันมี
มูลค่ามาก สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างพวกตน

วันเดียวกัน กรุงเทพฯ โพล โดยศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็น
ประชาชนทั่วประเทศ 1,189 คน เรื่องความคิด
เห็นต่อแพ็คเกจมาตรการกระดุ้นเศรษฐกิจ 3
ด้าน พบว่า ประชาชนร้อยละ 48.1 ทราบข่าว
แพ็คเกจมาตรการกระดุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้าน ขณะที่
ร้อยละ 51.9 ระบุว่า ไม่ทราบ เมื่อถามว่า
มาตรการเพิ่มเงินพิเศษให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐรอบใหม่ 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.) จะช่วย
เหลือผู้มีรายได้น้อยได้มากน้อยเพียงใด ส่วน
ใหญ่ สามารถช่วยได้ในระดับมากถึงมากที่สุด
คือ การแจกเงินบรรเทาค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุที่ถือ
บัตรคนจนเดือนละ 500 บาท อยู่ที่ร้อยละ 49.5
ส่วนการแจกเงินให้แก่ผู้ถือบัตรคนจนที่ได้รับ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี
เดือนละ 300 บาท อยู่ที่ร้อยละ 39.5 ส่วนด้าน
การแจกเงินพิเศษผู้ถือบัตรคนจนเดือนละ 500
บาท ส่วนใหญ่เห็นว่าช่วยได้ในระดับน้อยถึง
น้อยที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 39.9.